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คร้ังที่  ๘/๒๕๖๐ 2 

เมื่อวันจันทรท์ี่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 4 

........................................................................ 
 6 

ผู้มาประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี   ประธานกรรมการ 8 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี     กรรมการ 
๓.  อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม   รองอธิการบดี     กรรมการ 10 

๔.  อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน   รองอธิการบดี     กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 12 

๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 14 

      และสังคมศาสตร์     กรรมการ  
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล  สุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 16 

และเทคโนโลยี     กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 18 

๑๐.อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
๑๑.อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา   คณบดีคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   กรรมการ 20 

๑๒.อาจารย์ ดร.สถาพร  ปกป้อง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
๑๓.อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 22 

และงานทะเบียน     กรรมการ 
๑๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 24 

และวัฒนธรรม       กรรมการ 
๑๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 26 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 
 28 

๑๖.อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ   กรรมการ 
๑๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  รักชาติ  เลขานุการและผู้ประสานงานบริหาร กรรมการ 30 

๑๘.นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ                                                                                                     
                                 และเลขานุการ 32 

๑๙.นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 34 



 

๒ 
 

๒๐.นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑.นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 4 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส รองอธิการบดี     กรรมการ 
๒.  รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี     กรรมการ 6 

๓.  อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ภู่งาม   ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๔.  อาจารย์ ดร.ชินวงศ์  ศรีงาม   ผู้อ านวยการวิทยาลัย 8 

นานาชาติพระนคร    กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 10 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 12 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  คนทน  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 14 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.   

 16 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  กล่าวเปิดประชุม  จากนั้น
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด  สรุปผลการประชุม มีดังนี้ 18 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 20 

  ๑.๑  ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ประธาน  แจ้งว่า  สภามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่  ๐๓๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. 22 

๒๕๖๐  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  ให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่วันที่  24 

๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม รับทราบ 26 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๐ 28 

 ประธานที่ประชุมเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุม                    
ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จ านวน  ๒๓  หน้า 30 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีข้อแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๒๖  “ท่านทูตได้ขอเบอร์โทรศัพท์ไป”  แก้ไขเป็น  “ท่านทูตได้ขอเบอร์32 

โทรศัพท์ของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์)”  



 

๓ 
 

 หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๓๑  “กรณีใดๆ  ว่าการจะประสานงานหรือเรื่องใด”  เพ่ิมเติมว่า  กรณีใดๆ 
ว่าการจะประสานงานหรือตกลงในเรื่องใด” 2 

 หน้าที่  ๑๗  บรรทัดที่  ๓๕  “ทั้งศึกษาต่อ”  แก้ไขเป็น  “ทั้งก าลังศึกษาอยู่” 
 4 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๓.๑  (ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๓   6 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  (ร่าง)  รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ไตรมาส  ๓  ดังนี้   8 

 มหาวิทยาลัยได้ประมาณการรายรับเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รวมทั้งสิ้น
จ านวน  ๑,๑๙๖,๒๒๑,๓๕๐  บาท  รายรับจริง  ณ  วันสิ้นไตรมาส ๓  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 10 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  ๑,๐๕๖,๗๐๕,๗๕๐.๘๙  บาท  หรือร้อยละ  ๘๘.๓๔   รายรับจริงจากเงินนอก
งบประมาณเป็นเงินรายได้จากการจัดการศึกษา มีรายรับจริงจากเงินนอกงบประมาณ จ านวน  12 

๒๙๐,๐๔๘,๔๐๐.๘๙  บาท  หรือร้อยละ  ๖๗.๕๒  ของประมาณการรายรับ ซึ่งแบ่งเป็นเงินรายได้จากการ
จัดการศึกษาภาคปกติ จ านวน  ๑๘๗,๒๕๖,๓๔๗.๐๐  บาท  หรือร้อยละ  ๗๑.๙๘  ของประมาณการ14 

รายรับ เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จ านวน  ๑๐๒,๗๙๒,๐๕๓.๘๙  บาท  หรือร้อยละ  
๖๐.๖๗  ของประมาณการรายรับ 16 

 หน่วยงานมีการด าเนินงานและส่งเบิกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไตรมาส ๓  
ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวน  ๗๗๘,๑๙๕,๙๗๗.๕๗  บาท  หรือร้อยละ  ๗๐.๐๙                 18 

ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด เมื่อจ าแนกตามแหล่งงบประมาณปรากฏว่า หน่วยงานมีการด าเนินงาน
และส่งเบิกงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๔๙๗,๔๐๕,๔๖๕.๓๑  บาท  หรือร้อยละ  ๗๘.๙๕   ของ20 

งบประมาณที่จัดสรร และจากเงินนอกงบประมาณ จ านวน  ๒๒๓,๕๗๒,๐๑๔.๙๖  บาท  หรือร้อยละ  
๖๕.๐๖  และเงินคงคลัง จ านวน  ๕๗,๒๑๘,๔๙๗.๓๐  บาท  หรือร้อยละ  ๔๑.๘๒   22 

 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๖๐                
รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๑,๑๑๐,๓๐๘,๕๙๐.๐๐  บาท  หน่วยงานมีการด าเนินงานและส่งเบิกจ่ายงบประมาณ 24 

ไตรมาส  ๓  รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๗๗๘,๑๙๕,๙๗๗.๕๗  บาท  หรือร้อยละ  ๗๐.๐๙  ของงบประมาณที่
จัดสรร  เมื่อจ าแนกเป็นรายหน่วยงาน ปรากฏว่าหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานและส่งเบิกจ่ายงบประมาณ26 

สูงสุดคือ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ  ๘๘.๙๔  รองลงมาคือ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ร้อยละ  ๘๑.๗๗  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร้อยละ  ๗๙.๙๖  โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  28 

ร้อยละ  ๗๗.๒๔  และกองพัฒนานักศึกษา  (กองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา) ร้อยละ  ๗๖.๓๖  
ตามล าดับ 30 

 เมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายปรากฏว่า เงินอุดหนุนเบิกจ่ายสูงสุด จ านวน  
๒๗๔,๙๐๐,๑๔๓.๙๕  บาท  หรือร้อยละ  ๙๒.๘๙  รองลงมาคือ งบบุคลากร จ านวน  ๑๑๖,๑๗๑,๔๗๓.๐๕  32 

บาท   หรือร้อยละ  ๗๕.๑๖  งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน  ๑๖๓,๒๓๖,๔๗๓.๐๕  บาท  หรือ



 

๔ 
 

ร้อยละ  ๗๒.๖๕   งบด าเนินงาน จ านวน  ๑๗๖,๘๑๖,๔๓๑.๒๘  บาท  หรือร้อยละ  ๕๖.๖๔   งบรายจ่าย
อ่ืน จ านวน  ๒๕,๙๑๓,๒๒๑.๐๙  บาท  หรือร้อยละ  ๕๓.๘๐  และงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จ านวน  2 

๒๑,๙๕๘,๐๔๔.๐๐  บาท  หรือร้อยละ  ๒๙.๓๗  ตามล าดับ  . 
 หน่วยงานมีการด าเนินงานและส่งเบิกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไตรมาส ๓  4 

ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ปรากฏว่า แหล่งงบประมาณที่มีการ
ส่งเบิกจ่ายเงินสูงสุด ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน จ านวน  ๔๙๗,๔๐๕,๔๖๕.๓๑  บาท  หรือร้อยละ  ๗๘.๙๕   6 

รองลงมาคือ  เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา จ านวน  ๑๑,๔๕๓,๙๓๙.๕๐  บาท  หรือร้อยละ  
๗๖.๓๖  เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จ านวน  ๙๔,๕๔๒,๒๖๓.๒๙  บาท  หรือร้อยละ  8 

๗๒.๔๒  เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ จ านวน  ๑๑๗,๕๗๕,๘๑๒.๑๗  บาท  หรือร้อยละ  
๕๙.๓๕  และเงินคงคลัง จ านวน  ๕๗,๒๑๘,๔๙๗.๓๐  หรือร้อยละ  ๔๑.๘๗  ตามล าดับ 10 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการส่งเบิกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กับ  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ไตรมาส  ๓  ปรากฏว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานและมีการส่งเบิก12 

งบประมาณ จ านวน  ๗๑๕,๙๓๔,๕๕๐.๐๑  หรือร้อยละ  ๗๔.๙๗  ซึ่งสูงกว่าไตรมาส ๓ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีผลการส่งเบิกงบประมาณ จ านวน  ๗๗๘,๑๙๕,๙๗๗.๕๗  หรือร้อยละ  ๗๐.๐๙   14 

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ไตรมาส  ๓  มีทั้งหมด  ๘  ยุทธศาสตร์  ๘๑  ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๓๓  ตัวชี้วัด  และอยู่ระหว่าง16 

ด าเนินการ  ๔๘  ตัวชี้วัด   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ  ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ยืดหยุน่  18 

คล่องตัวและโปร่งใส  ๑๒  ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๓  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ๙  ตัวชี้วัด   
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนา  และยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล  20 

๒๗  ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๑๓  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ๑๔  ตัวชี้วัด   
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยกคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย  สร้างองค์ความรู้  และสร้างนวัตกรรม            22 

สู่ระดับชาติและการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ๖  ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๒  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ  ๔  ตัวชี้วัด   24 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาและยกคุณภาพมาตรฐานคณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานและนักศึกษาสู่
สากล  ๘  ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๑  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ๗  ตัวชี้วัด   26 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  สื่อ  เทคโนโลยี  และทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย  ๓  
ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๒  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ๑  ตัวชี้วัด   28 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางวิชาการ  ให้มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น  ๑๑  ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๙  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ๒  ตัวชี้วัด   30 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  เร่งพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และน าพาภูมิ
ปัญญาไทยสู่สากล  ๘  ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๓  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ๕  ตัวชี้วัด   32 



 

๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยกคุณภาพและมาตรฐานและคุณภาพการจัดการในการระดมทุน  และหารายได้
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรสู่ความเป็นมืออาชีพ  ๖  ตัวชี้วัด  อยู่ระหว่างการด าเนินการ    2 

๖  ตัวชี้วัด   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  แจ้งว่า  4 

ขอให้แก้ไขในเอกสารหน้าที่  ๓๙  เป็นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ข้อ  ๙.  กิจกรรมจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการความส าคัญการใช้ภาษาอังกฤษของ......  ของอะไรช่วยระบุลงไปด้วย  และอีกหนึ่งข้อ 6 

ได้เคยรับผิดชอบในส่วนของเรือนไทย  ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร  หน้าที่  ๔๕  ไม่อยากให้ผู้ที่อ่านเข้าใจผิด  
ในผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เขียนว่า  รายวิชาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับศูนย์8 

วัฒนธรรมพระนคร  จึงขออนุญาตวิทยาลัยการฝึกหัดครูที่ได้ส่งมานั้นไม่ใช่คือท่านระบุว่าท่านมีดนตรีศึกษา
ซึ่งได้ไปบรรเลงอยู่  และภาษาอังกฤษ คบ. เป็นพิธีกร  และพระพุทธศาสนาที่ไปน าสวดมนต ์ พออ่านแล้วดู10 

แปลกๆ  ขอให้แก้ไขด้วย  และหน้าที่  ๔๖  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รายละเอียดมีมากกว่า
นี้ขอให้เพ่ิมว่าเป็นพิธีการภาษาอังกฤษ  และวิชาภาษาจีนธุรกิจก็ไปเป็นพิธีกร  ขอให้แก้ไขเพ่ือความถูกต้อง12 

และสมบูรณ์  และหน้าที่  ๑๐๑  ร้อยละของการเพิ่มของรายได้  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
เอกสารจะไม่มี  แต่จริงแล้วของคณะจะมี  ๑  เรื่อง  คือการรับเงินค่าลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยต้าหลี่  14 

ซึ่งมีมาเรียนหลายรุ่น   
อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  แจ้งว่า  16 

ส าหรับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยอมรับว่าไม่สบายใจในตัวเลขที่น าเสนอ  ประเด็นที่  ๑              
ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันภาษา  จะมีบันทึกคืนงบประมาณ  แผนตัดงบประมาณ  เพราะจะมี18 

หลายกิจกรรม  ขอสอบถามว่าได้ถูกน ามาค านวณเป็นตัวหารหรือไม่  เพราะทางสถาบันภาษาท าบันทึก   
เพ่ือขอคืนงบประมาณ  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท  ที่ไม่ได้ด าเนินการ  แผนตัดงบประมาณ  ๗๕๑,๐๐๐  บาท   20 

ที่ไม่ได้ด าเนินการ  กระทั่งคืนงบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐  บาทของงบประมาณ  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท          
ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่แต่ยังไม่ทราบว่าจะด าเนินการอย่างไร  และที่ส าคัญคือด าเนินการแล้วแต่ไม่มี22 

ค่าใช้จ่ายมันก็จะเป็นตัวหารทั้งสิ้น  ขออนุญาตเป็นข้อค าถาม  ประเด็นที่  ๒  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนได้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม  และให้รายงานผลการใช้งบประมาณ24 

ตามไตรมาสที่  ๓  ไปยังสถาบันภาษา  ซึ่งจะมีบันทึกและกิจกรรมต่างๆ  ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียด  
ขอให้ด าเนินการด้วย เพราะจะส่งกระทบต่อภาพรวมของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ซึ่งหาก26 

เข้าประชุมในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  หรือก่อนหน้าที่ได้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายนโยบายและแผน  ซึ่งประธานได้สอบถามจึงไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไร  เพ่ือไม่ให้28 

กระทบกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดทั้งสิ้น  ประเด็นที่  ๓  เมื่อลองน าตัวเลขของเฉพาะส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเท่านั้นคืองบที่ถูกตัด  งบที่คืน  หรือด าเนินการไปแล้วแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายน าไปหัก30 

ออกจะเหลือตัวเลขของส านักส่งเสริมและงานทะเบียนจริงๆ  อยู่ที่  ๒๘,๔๖๐,๙๐๐  บาท  ส่วนจ านวนเงิน
ที่ได้มีการด าเนินการเบิกจ่าย  น า  ๑๖,๒๓๑,๗๐๖.๔๘  บาท  น ามาตั้งหักของสถาบันภาษาซึ่งมีทั้งหมด  32 

๕,๕๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งได้ด าเนินการไปเพียง  ๗๐,๔๖๐  บาท  เมื่อหักแล้วปรากฏว่าของส านักส่งเสริม



 

๖ 
 

วิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  ๑๖,๑๖๑,๒๔๖.๔๘  บาท  เมื่อค านวณออกมาแล้วค่า
เป้าหมายสิ้นไตรมาส  ๓  จะได้ร้อยละ  ๕๖.๗๘  ขอน าเรียนเบื้องต้นแต่จะพยายามเร่งรัดและติดตาม  2 

เพราะส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ความส าคัญในเรื่องนี้มาก  โดยมีการประชุมมากกว่า  ๑  
ครั้งต่อ  ๑  เดือน   4 

ประธาน  กล่าวว่า  ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าตัวที่มีปัญหาแยกออก                 
ตอนเสนอให้เสนอในภาพรวมโดยให้แยกก้อนที่มีปัญหาไว้ต่างหาก  เพ่ืออธิบายให้แก่คณะอนุกรรมการ           6 

สภามหาวิทยาลัย  ฝ่ายนโยบายและแผนทราบ 
อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จากที่ได้รายงานมานั้นชัดเจนมาก  แต่จาก8 

ประสบการณ์ท่ีได้ผ่านการน าเสนอรายงานต่างๆ  สิ่งที่ต้องการให้เตรียมการคือ  ๑.  โครงการและหน่วยงาน
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ต้องเตรียมชี้แจงเพราะเหตุใด  ๒.  ส่วนที่รายงานผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุ10 

หรือไม่บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งคณะกรรมการจะสอบถามในส่วนที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร  หากเปิดดูใน
เอกสารจะเห็นว่าอยู่ระหว่างด าเนินการและเกินเป้าหมาย  และเม่ือเสร็จสิ้นอาจจะบรรลุเป้าหมายแต่อาจจะ12 

มีบางตัวที่ยังไม่บรรลุก็จะพยายามติดตามต่อไป  และต้องดูให้ชัดเจนว่าตัวใดที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย  จากที่ได้
รายงานมานั้นได้กล่าวถึงเงินคงคลังหรือไม่ ว่าใช้จ่ายอย่างไร  คงเหลือเท่าใด  และควรจะมีรายงานว่าส่วนที่14 

เหลือจะด าเนินการอย่างไร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  16 

รูปแบบการเสนอจะมีส่วนท้ายหรือภาคผนวก  โครงการใดย้ายไตรมาส  โครงการใดไม่ได้ด าเนินการ            
ซึ่งข้อความนี้เป็นตัวอธิบายว่าเพราะเหตุใดตัวเลขที่ออกมาจึงน้อย  ถ้าเป็นเช่นนี้จะสับสนเพราะถ้า18 

หน่วยงานที่น างบประมาณไปใช้แล้วด าเนินการไม่ทัน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต้อง
รับผิดชอบเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง  เมื่อมีการจัดท ารายงานควรท าให้ครบวงจรจะได้ชัดเจน  ประเด็นที่  ๒  20 

ส าหรับการน าเสนอในเอกสารกับ  Powerpoint  จะต่างกันในเอกสารจะดูเป็นตารางเหมือนว่าไม่ได้
วิเคราะห์อะไร  แต่ถ้าท าเป็นแผนภูมิอย่างเช่นที่น าเสนอจะสะท้อนถึงการวิเคราะห์ตัวเลขให้เห็นคือต้องการ22 

ให้ใส่ลงไปด้วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  เป็นรายงานการใช้จ่าย        24 

ไตรมาสที่  ๓  ซึ่งจะผนวกงานที่ด าเนินการมาในไตรมาส  ๑  และไตรมาส  ๒  ด้วย  และสิ่งที่พยายาม           
หาข้อมูลอยู่ในตอนนี้คือ  ตอนที่น าเสนอเรื่องรายรับว่าขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ  ๘๘  และร้อยละที่เห็น26 

ค่อนข้างน้อยคือภาค กศ.พบ.  ที่พยายามจะสอบถามไปยังกองคลังแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้เพราะขณะนี้มี
การอบรมเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยยังมีเวลารับเงิน  ๑  ไตรมาส  คือ  ไตรมาส  ๔  จึงไม่แน่ใจว่าเงินที่จะ28 

ได้รับจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือไม่  เพราะฉะนั้นที่คาดว่างบประมาณจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ขณะนี้ได้ร้อยละ  ๘๘  ส่วนตัวคิดว่าเป็นไปตามเป้าหมาย  แต่จะสอบถามตัวเลขจากกองคลังอีกครั้งก็จะ30 

ทราบทันที  ส าหรับรายจ่ายจะมีหลายหน่วยงานที่ยังต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง  เพราะ
เหลือเวลาเพียง  ๑  เดือนเศษ  จะด าเนินการไม่ส าเร็จ  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานน ากลับไป32 

ทบทวน  เพราะเหลือเวลาเพียงเดือนเศษก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณ  ส าหรับโครงการของสถาบันภาษา เรื่อง



 

๗ 
 

อบรมภาษาอังกฤษ  ปี  ๒๕๖๐  ได้รับงบประมาณแผ่นดิน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับปีนี้ได้ไปเสนอขอ
งบประมาณโดนตัดสาเหตุเพราะงบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาทแต่ยอดเบิกจ่ายเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท  2 

ส านักงบประมาณจึงถามว่าจะน างบประมาณไปท าอะไรอีก  แต่ในเมื่อให้งบประมาณ  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท
ใช้ทั้งปีเบิกจ่ายเพียง  ๗๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งจะหมดปีงบประมาณ  ซึ่งโดนตัดเพียง  ๑  รายการ  จึงไม่ต้อง4 

อธิบายอะไรมากเพราะผลการเบิกจ่ายจะแสดงผลการปฏิบัติงานอยู่แล้ว 
 อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  เอกสารหน้าที่  ๗  ล าดับที่  ๑๖  ศูนย์ข้อมูล6 

และการบริการ  เรื่องนี้ได้ติดตามตั้งแต่มีการรายงานครั้งก่อน  แจ้งว่ามีครุภัณฑ์ไม่ทราบว่ายังมีในส่วนนี้อยู่
หรือไม่  เพราะว่าผลการเบิกจ่ายน้อยมากเพียงร้อยละ  ๓๘.๐๑  จะต้องตรวจสอบว่าติดขัดอยู่ในส่วนใด      8 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  
เอกสารหน้าที่  ๖  ล าดับที่  ๒.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จากตัวเลขงบประมาณคงเหลือ       10 

ร้อยละ  ๔๐.๓๗  ถ้าเบิกปกติจะเหลือน้อยเพียงแต่ว่าครุภัณฑ์จ านวน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีได้เร่งด าเนินการให้เต็มที่  แต่คิดว่าเมื่อสิ้นไตรมาสนี้คงจะเป็นไปตามแผน   12 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  สืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ได้อภิปรายในเอกสารหน้าที่  ๓  สิ่งที่กองนโยบายและแผนจะต้อง14 

เตรียมชี้แจงเรื่องของรายรับ  ๓  ไตรมาสได้ร้อยละ  ๘๘.๓๔  เท่ากับยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายอีกร้อยละ  
๑๑.๖๖  และต้องตรวจสอบว่าด้วยเหตุใด  เพ่ือเตรียมข้อมูลให้อธิการบดีและกองนโยบายและแผน             16 

ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ฝ่ายนโยบายและแผน  ให้ทราบว่าจากบริบทชัดเจนว่าจะ
เป็นไปตามเป้าหมายหรืออาจจะต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ  ๕  ซึ่งจะต้องคาดการณ์ให้ได้จะต้องเตรียมข้อมูล18 

ให้ดี  ส่วนเรื่องรายจ่ายในงบด าเนินงานในส่วนของงบลงทุนส านักงานอธิการบดีขอรับไว้ทั้งหมดต้องน า
กลับไปทบทวน  ส าหรับงบลงทุนที่รับผิดชอบประมาณ  ๘๐๐  ล้าน  โดยเร่งรัดด าเนินการงบประมาณ20 

แผ่นดินซึ่งได้แสดงผลออกมาแล้ว  โดยเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ร้อยละ  ๑๐๐  เหลือจ่าย  
๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ขอใช้เงินเหลือจ่ายแล้วเป็นค่าสาธารณูปโภค  ส่วนเรื่องงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย         22 

ที่เป็นเงินคงคลังส่วนหนึ่งเป็นงบผูกพันที่ใช้ในการก่อสร้างร้อยละ  ๒๐  อาคาร  ๓  หลัง  ซึ่งก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างอยู่  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา  ในเอกสารหน้าที่  ๗  ในเชิงแสดงตัวเลขผลลัพธ์24 

ค่าใช้จ่ายจะต้องมีการปรับใหม่เพราะเป็นตัวเลขสะสมค่าเป้าหมายร้อยละ  ๓๐  มหาวิทยาลัยไม่ได้
เป้าหมาย  ได้เพียงร้อยละ  ๒๓.๑๒  ไตรมาสที่  ๒  เป้าหมายสะสมร้อยละ  ๕๒  ได้เพียงร้อยละ  ๒๔.๑๑  26 

รวมแล้วได้ร้อยละ  ๔๗.๒๓  ในเอกสารจะต้องปรากฏตัวเลข  ๔๗.๒๓  เพ่ิมอีก  ๑  บรรทัด  และไตรมาสที่  
๓  ได้ร้อยละ  ๒๒.๘๗  รวมแล้วจะได้ร้อยละ  ๗๐.๑๐  ในเอกสารตัวเลขจะไม่ตรงกันซึ่งได้เพียงร้อยละ  28 

๗๐.๐๙  ขอให้น าไปปรับแก้ไขใหม่   
อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  สอบถามว่า  ตัวเลขที่ได้มานี่ดู30 

จากกองนโยบายและแผนหรือดูจากกองคลัง 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ชี้แจงว่า  เมื่อได้รับงบประมาณผ่ าน                           32 

สภามหาวิทยาลัยแล้ว  จะส่งเอกสารไปทุกหน่วยงานเมื่อเบิกจ่ายงบด าเนินงานจะต้องตัดยอดที่หน่วยงาน



 

๘ 
 

และส่งตัดยอดที่กองนโยบายและแผน  กองนโยบายและแผนจะเป็นการตัดเป็นการตัดใช้งบประมาณเสร็จ
แล้วก็จะส่งต่อไปที่กองคลังเพ่ือท าการเบิกจ่าย  กระบวนการเบิกจ่ายจะช้ากว่าผลการใช้งบประมาณ             2 

การตัดใช้งบประมาณแสดงให้เห็นถึงงบเหลือจ่ายแล้ว  แต่เมื่อถึงกองคลังจะเป็นตัวเลขที่เร่งเบิกจ่าย              
ซึ่งตัวเลขนี้รัฐบาลตามตัวเลขเบิกจ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและขณะเดียวกันส านักงบประมาณ  ก็จะดูการ4 

เบิกจ่ายว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่  สรุปคือเป็นตัวเลขจากกองนโยบายและแผน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  ส าหรับตัวเลขจาก6 

กองคลังจะอยู่ในเอกสารหน้าที่  ๔  ส าหรับตัวเลขจากกองนโยบายและแผนจะอยู่ในเอกสารหน้าที่  ๖ – ๗ 
ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ช่วยกันตรวจสอบรายงาน  จะต้องเตรียมข้อมูลเพ่ือชี้แจงตามที่8 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้เสนอไว้ข้างต้น  ขอฝากแต่ละหน่วยงานเตรียมข้อมูลว่าเกิดปัญหาในส่วนใด  
และจะสามารถด าเนินการได้ถึงเท่าใด  มีความกังวลอยู่  ๒  เรื่อง  คือ  ๑.  ผลการเบิกจ่ายของแต่ละ10 

หน่วยงานว่าจะสามารถด าเนินการแค่ไหนอย่างไร  ๒.  ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุ
เป้าหมาย  หากช่วยกันพิจารณาจะเห็นว่าหน่วยงานที่ไม่บรรลุส่วนใหญ่จะผูกพันกับหน่วยงานหลาย12 

หน่วยงาน  ปัญหาที่เคยพบคือได้ด าเนินการแต่ส่งผลมาไม่ครบ  ซึ่งจะต้องฝากทุกหน่วยงานช่วยตรวจสอบ
ด้วยว่าได้ด าเนินการเรื่องใดไปแล้วบ้าง  ยกตัวอย่างเช่น  ในเอกสารหน้าที่  ๑๙  ตัวชี้วัดกลยุทธ์  ๑.  ระดับ14 

ความส าเร็จของการจัดท าโครงสร้างของหน่วยงาน  อยู่ระหว่างด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงาน
บุคคล  ๒.  ระดับความส าเร็จของการจัดท าระเบียบข้อบังคับและประกาศหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนความ16 

ยืดหยุ่นคล่องตัวและโปร่งใส  อยู่ระหว่างด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ  กองบริหารงานบุคคล   เช่นนี้จะต้อง
รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวที่จะต้องชี้แจงว่าเหลือเรื่องใดที่ไม่บรรลุและเหตุใดจึงไม่บรรลุ เป้าหมาย   18 

และที่เกี่ยวพันกับหลายคณะเช่นร้อยละของการลดขั้นตอนรอบเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานทุก
หน่วยงานยังไม่บรรลุ  การที่จะบรรลุจะต้องได้ร้อยละ  ๑๐  มีผ่านเพียง  ๔  หน่วยงาน  เช่นนี้เป็นต้น  ขอ20 

ฝากทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนใดและจะด าเนินการอย่างไรให้ผลการ
ด าเนินงานบรรลุ  หากเตรียมตัวให้พร้อมก็จะท าให้สามารถชี้แจงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้  22 

ส าหรับบางตัวชี้วัดที่จ าเป็นต้องยอมรับสภาพ  เช่น  ในเอกสารหน้าที่  ๕๑  ตัวชี้วัดกลยุทธ์  ๒๔.  สัดส่วน
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์  จะต้องยอมรับเพราะได้เพียง  ๒๘ : ๗๒  แต่ก็ชี้แจงได้ว่า24 

ใกล้เคียงจะบรรลุเป้าหมายแล้ว  ถ้าเป็นข้อเท็จจริงจะต้องยอมรับ  ส าหรับเรื่องท่ีเป็นการปฏิบัติงานต้องการ
ให้บรรลุเป้าหมายในทุกเรื่อง  ส าหรับเรื่องรายรับก็เห็นว่าน่าจะพออธิบายคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย26 

ได้ว่าไม่น่าจะหลุดมากหรืออาจจะเป็นไปตามเป้าหมาย  หากได้ตัวเลขถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
การรายงานผลจะดีมากขึ้น   28 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า   ในเอกสารหน้าที่  ๑๕  รัฐบาลจะคุม
มหาวิทยาลัยด้วยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรร  ๖๒๙,๙๙๙,๐๐๐  บาท  มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย30 

จ านวนปริมาณตามที่เบิกจ่ายและตัดจ่าย  เพราะเบิกจ่ายที่ร้อยละ  ๗๘.๙๕  ซึ่งเป็นผลที่เข้มงวดใน  ๓  
เดือนแรกหรือไตรมาสที่  ๑  ซึ่งงบลงทุนนั้นเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดจึงท าให้ผ่านในส่วนนี้  ส่วนที่เหลือ32 

ร้อยละ  ๒๑.๐๕  ซึ่งขณะนี้เข้มข้นมากหลายเรื่องที่ได้ผ่านเรื่องไปเป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด  



 

๙ 
 

เพราะฉะนั้นปลายเดือนที่ผ่านมาได้รวบรวมตัวเลขเพ่ือให้ใช้เงินเหลือจ่ายแล้ว  ซึ่งจะน าไปใช้เป็น                    
ค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด   ส่วนเงินนอกงบประมาณต่ ากว่าเป้าเพียงร้อยละ  ๗  ซึ่งทุกหน่วยงานก าลัง2 

ด าเนินการใช้งบประมาณกันอยู่  ส าหรับงบพัฒนาบุคลากรได้ด าเนินการแล้วจะบรรลุทั้งหมด  ส าหรับงบ
ลงทุนหากด าเนินการไม่เสร็จจะกันเงินเหลื่อมปีไว้ให้  ส าหรับในปีต่อไปจะดีข้ึน   4 

ประธาน  กล่าวว่า  สิ่งที่ยังชี้แจงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ชัดเจนคือเรื่องผลการ
ปฏิบัติ งานเชิงคุณภาพ  ส าหรับเชิงปริมาณมหาวิทยาลัยสามารถชี้แจงได้และคณะกรรมการ                            6 

สภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าในเชิงปริมาณบอกอะไรให้ชัดเจน  เน้นๆ  มหาวิทยาลัยก็ยังคิดและตอบไม่ชัดเจน
มากนัก  อาจจะเป็นเพราะว่าภารกิจที่ด าเนินการแยกย่อยเกินไป  จึงน ามาประกอบว่าเป็นอย่างไรจึงยาก  8 

ยุทธศาสตร์ที่กองนโยบายและแผนได้ยกร่างและปรับแก้ไขนั้นเชื่อว่าจะสามารถอธิบาย ในเชิงคุณภาพได้ดี
ขึ้นในรอบปีต่อไป  แต่ส าหรับปีนี้ก็ต้องค้นหาว่าได้เชิงคุณภาพเรื่องใดบ้าง  เป็นไปได้หรือไม่ว่าให้คณะแจ้ง10 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของคณะเองว่ามีอะไรบ้าง  และน ามารวบรวมเป็นภาพของมหาวิทยาลัย  
เพราะในแต่ละเดือนมีนักศึกษา  อาจารย์ได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก  ก็สามารถน าส่วนนี้ไปอธิบายว่าเป็น12 

การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพให้กับผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติงานด้วย
ความทุ่มเทและผลงานที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้าง   14 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  ในเรื่องของข้อมูลต่างๆ  
ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้  กองนโยบายและแผนอยากจะขอข้อมูลภายในวันที่                 16 

๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ไม่เกิน  ๑๒.๐๐  น.  ขอให้น ากลับไปทบทวนและเพ่ิมเติมข้อมูลต่างๆ  ส่วนของ    
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอธิการบดีมีนโยบายให้แยกออกจากสถาบันภาษา  ส าหรับศูนย์18 

ข้อมูลและการบริการครั้งที่ผ่านมาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ได้สอบถามแต่อธิบายไม่ได้ชัดเจน  
เพราะฉะนั้นหน่วยงานใดที่คิดว่าตนเองเบิกจ่ายได้น้อยอยากจะให้เข้าไปชี้แจงด้วยตนเอง  ส าหรับเรื่อง20 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  กองนโยบายและแผนเข้าใจว่าเป็นประเด็นที่มีปัญหา  กองนโยบายและแผนจึงได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  22 

รับฟังบรรยายเรื่องการเขียนของบประมาณโดยเฉพาะการเขียนเชิงคุณภาพ  อยากจะให้เข้ารับฟังเพราะจะ
ได้เข้าใจในตัวชี้วัดจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน   24 

อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี   แจ้งว่า  ส าหรับผลงานเชิงคุณภาพ  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีการประกวดเทคโนโลยีสมองกลได้เหรียญทองในรายการใหญ่  และได้เหรียญเงิน  ๒  26 

รายการ  ขอฝากคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าข้อมูลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน านักศึกษารับ
เกยีรติบัตรต่อไป   28 

ประธาน  กล่าวว่า  การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพจะมีทุกคณะ  เพียงแต่ไม่ได้น ามารวบรวมเป็น
ผลงานมหาวิทยาลัย  หลักในการด าเนินการงบประมาณจะมีการปรับปรุงต่อไป  ปีหน้าจะมีการปรับอีก  30 

ขณะนี้  ทปอ.  ได้เชิญส านักงบประมาณมาให้ข้อมูลในการประชุม  ซึ่งจะไปประชุมในวันที่  ๒๖ – ๒๘  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ว่าระบบงบประมาณในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร   32 



 

๑๐ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ไตรมาส  ๓  
โดยมอบกองนโยบายและแผนน าไปปรับปรุงและน าเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ฝ่ายนโยบาย2 

และแผนต่อไป   
  4 

  ๓.๒  ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะ  ๒๐  ปี  (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย  และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏในการยกระดับ6 

การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
 ประธาน  กล่าวว่า  สาระส าคัญของการเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือ8 

การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย  ระยะ  ๒๐  ปี  (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  และการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  10 

ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์แม่ริม  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งท่านองคมนตรีได้บรรยาย  ใน  ๓  ประเด็น  คือ 12 

 ๑.  พระราโชบายด้านการศึกษา  ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่  ๑๐ 
 ๒.  แนวทางการด าเนินงานของ มรภ.  เพ่ือสนองพระราโชบาย 14 

 ๓.  ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่  ตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 
 รายละเอียดดังนี้ 16 

 ๑.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มอบพระราโชบาย                       
ด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 18 

 ๒.  แนวทางการด าเนินงานของ มรภ. เพ่ือสนองพระราโชบาย  โดยมีเป้าหมายที่ต้องบรรลุ                 
๒  ประการ  คือ 20 

      ๒.๑  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  มีองค์ประกอบและคุณลักษณะเพ่ือท างานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  เริ่มจากผู้บริหาร  อาจารย์ผู้สอน  สถาบันการศึกษา  นักศึกษา  22 

จะต้องท าอะไรบ้างในการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
      ๒.๒  พัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน  มีองค์ประกอบและคุณลักษณะ  เพ่ือการท างานให้เป็นไป24 

ตามเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน  เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา  จะเริ่มจาก
ผู้บริหาร  อาจารย์ผู้สอน  สถาบันการศึกษา  นักศึกษา  จะท าอะไรได้บ้าง   26 

 ๓.  ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 
      วัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมขององคมนตรี   28 

      ๑.  เพ่ือน าพระบรมราโชบายที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่บุคลากรของมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏในแต่ละพ้ืนที่โดยตรง 30 

        ๒.  เพ่ือรับทราบการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ   
  -  การวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 32 



 

๑๑ 
 

  -  การก าหนดพ้ืนที่ (ชุมชน/หมู่บ้าน)  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปด าเนินการ  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศหรือไม่อย่างไร 2 

  -  การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างส่วนราชการของจังหวัด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด 4 

  -  การสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ผู้น าชุมชน) /ภาคประชาสังคม / ภาคเอกชน 
  -  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 

      ๓.  เพ่ือรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง 
 องคมนตรีลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ๓๘  แห่ง  ขณะนี้ตรวจเยี่ยมแล้ว  ๕  แห่ง และ8 

จะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมไปเรื่อยๆ  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครยังไม่ก าหนดว่าจะเข้ามาตรวจเยี่ยม
เมื่อใด   10 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่น 
๑.  มรภ.  เข้าไปคลุกคลีเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยตรง  12 

๒.  มรภ.  คิดโครงการข้ึนเอง  ท าโครงการเอง  เมื่อเกิดผลดีแล้วชาวบ้านจึงเข้าร่วมทีหลัง 
๓.  มรภ.  สร้างเครือข่ายกับนักพัฒนาที่ชุมชนให้การยอมรับอยู่แล้ว  เพื่อน าองค์ความรู้ไปสร้าง 14 

๔.  มรภ.  ท าโครงการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุน 
ค าแนะน า / ข้อเสนอแนะจากองคมนตรี   16 

 ๑.  การเรียนในระดับอุดมศึกษา แม้จะเป็นไปในรูปแบบของปัญญาชนที่มีความเสรี แต่สถาบัน 
การศึกษาต้องไม่ลืมปลูกฝังเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม   ซึ่งการเข้าค่ายอาสาพัฒนาอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ  18 

แต่ต้องมีกลยุทธ์สอดแทรกเนื้อหาเพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดีในอนาคตลงในทุกวิชาที่สอน
และสภาพแวดล้อมของนักเรียน 20 

 ๒.  การน ากรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะ  ๒๐  ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
มาเป็นแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของท้องถิ่นนั้น  ควรน าหลักอริยสัจ ๔  22 

มาจับกับยุทธศาสตร์  กล่าวคือ  จะต้องฉีกปัญหาให้ครบ  ให้ถึงแก่นแท้ของปัญหาว่าสาเหตุมาจากอะไร  
และควรแก้ไขอย่างไร  ท าให้เกิดความเห็นพ้องทั้งองค์กร  แล้วจึงบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร  24 

ให้เกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์  ระยะ  ๕  ปี  (วงรอบละ  ๕  ปี)  ของแต่ละ  มรภ.  ตลอดจนแผนงานโครงการ
ของแต่ละปีที่สอดคล้องกันเพื่อตอบโจทย์ตามแนวพระราโชบาย 26 

 ๓.  ต้องให้ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือผลิตครูที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน  (ผลิตครูระบบปิด) 28 

 ๔.  ต้องให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น  และความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  สร้างการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  30 

เพราะจะท าให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  อีกทั้งยังสามารถดึงงบประมาณภาครัฐมาด าเนินการได้
อย่างถูกต้อง  ตรงจุด  เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน 32 



 

๑๒ 
 

 ๕.  ต้องให้ความส าคัญกับการ  Reprofile  อย่างเข้มข้น  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของตน  
อย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะ  ๒๐  2 

ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   
 ส าหรับเอกสารหน้าที่  ๕๒  -  ๖๕  เป็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น4 

ตามพระบรมราโชบาย  ระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   
 วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ  โดยกระบวนการจัดการ6 

เรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  และยั่งยืน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 พันธกิจ 8 

 ๑.  ผลิตบัณฑิต 
 ๒.  วิจัย  สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 10 

 ๓.  ให้บริการทางวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  น้อมน าแนวพระราชด าริ  และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 12 

 ๔.  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และผู้ประกอบการในการ
จัดการศึกษา 14 

 ๕.  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว  ยืดหยุ่น  โปร่งใส  ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การ
เปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 16 

 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย  ระยะ  ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น 
 ๑.  การพัฒนาท้องถิ่น 18 

 ๒.  การผลิตและพัฒนาครู 
 ๓.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 20 

 ๔.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
ซึ่ง  สกอ.  ได้ของบประมาณจากส านักงบประมาณ  ๒๐๐  ล้านบาท  เพ่ือด าเนินการใน                       22 

๔  ยุทธศาสตร์  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  หากแบ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏละ  ๕  ล้านบาท  ก็จะไม่เห็นผล   
ที่ประชุมจึงมีมติว่างบประมาณ  ๒๐๐  ล้านบาทยังไม่ต้องน ามาจัดสรรให้แต่ละมหาวิทยาลัย  ส าหรับ  ๔  24 

ยุทธศาสตร์จะด าเนินการอย่างไร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ๓๘  แห่งควรจะต้องด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน  จึงได้แบ่งคณะท างานออกเป็น  ๔  ชุด  ดังนี้  ๑.  การพัฒนาท้องถิ่น  มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ26 

อุตรดิตถ์และกลุ่มภาคเหนือเป็นตัวหลัก  ๒.  การผลิตและพัฒนาครู  มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และกลุ่มอีสาน  เป็นตัวหลัก  ๓.  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  มอบให้กลุ่มภาคกลางแต่ยังไม่สรุป28 

มหาวิทยาลัยหลักในการด าเนินการ   ๔.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาและกลุ่มภาคใต้เป็นตัวหลัก   30 

สิ่งที่เสนอเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคือยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ซึ่งจะเชื่อมโยงต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไปไม่ทราบว่าจะทันหรือไม่ถ้าจะผนวกเรื่องนี้เข้าไปใน32 



 

๑๓ 
 

แผนการปฏิบัติงานของแต่ละคณะในอนาคตจะทันหรือไม่  เพราะปัจจุบันด าเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ชี้ชัดว่า
ด าเนินการในพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  แจ้งว่า  ขณะนี้ก าลังมีการปรับ
ยุทธศาสตร์  และเห็นว่ายุทธศาสตร์ใหม่ทั้ง  ๔  ด้านตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพราะฉะนั้นใน4 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงกับมหาวิทยาลัย  ก็สามารถน าเข้าไปใส่ไดใ้นแบบฟอร์ม 
ประธาน  กล่าวว่า  ถ้าไม่ได้จริงก็ให้ตั้งไว้กลาง  เช่นการผลิตครู   การพัฒนาท้องถิ่น  ไว้กลางแล้ว6 

คณะก็เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  เพราะถ้าลงคณะไม่ทันก็ต้องท าเช่นนี้   
มติที่ประชุม เห็นชอบยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ระยะ  ๒๐  ปี  (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)                 8 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย  และการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏในการยกระดับ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 10 

 

  ๓.๓  การจัดท าประกาศ  เรื่อง  แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  12 

ส าหรับนักศึกษาพิการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐   
 อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รายงานที่14 

ประชุมว่า  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้มีหนังสือแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาขอให้จัดส่ง
แผนประมาณการงบประมาณและจ านวนนักศึกษาพิการที่คาดว่าจะเข้าศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑                  16 

ซึ่งได้มีการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องแล้ว  ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการจ านวน  ๒๓  ราย  จะเป็นนักศึกษาที่มี
ความพิการแตกต่างกัน  สกอ. จึงให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนและประกาศ  ตามเอกสารหน้าที่  ๗๐ – ๗๑  18 

และจะต้องท าตามเอกสารหน้าที่  ๖๘ – ๖๙  จ านวน  ๖  ข้อ  ส าหรับนักศึกษาพิการจ านวน  ๒๓  ราย  
จะต้องส่งแผนภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐  เช่นนั้นจะถูกตัดเงินอุดหนุนและเงินช่วยเหลือนักศึกษาพิการ  20 

นี่คือประเด็นที่  ๑  ประเด็นที่  ๒  ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนรับนักศึกษาพิการ  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑  เรื่องนี้ได้มีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการแล้ว   22 

 ประธาน  กล่าวว่า  สกอ.  มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทุกมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา
ตามความเหมาะสม  มหาวิทยาลัยจะสามารถรับผู้พิการประเภทใดได้บ้างแต่อยากจะให้รับ  ซึ่งกระบวนการ24 

จึงมีหนังสือให้ด าเนินการตามเอกสารหน้า  ๖๘ – ๖๙  ดังนี้ 
 ๑.  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันในสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสม26 

 ๒.  สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษามีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียน  ค่าบ ารุง  ค่าธรรมเนียม  
และค่าใช้จ่ายอ่ืนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามจ านวนเงินที่ต้องเรียกเก็บจากนิสิต28 

นักศึกษาพิการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนและจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้
ความเห็นชอบ  และมหาวิทยาลัยจึงมาออกประกาศรับนักศึกษาพิการ  หากสภามหาวิทยาลัยไม่เห็นชอบ  30 

มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถเบิกเงินได้   
 ๓.  สภาสถาบันมีหน้าที่ออกข้อก าหนดนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษาต่อใน32 

สถาบันให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ   



 

๑๔ 
 

 ๔.  สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียน
ของสถาบันเพ่ือประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  เป้าหมายจ านวนรับ  หลักเกณฑ์เงื่อนไข  2 

และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษาในสถาบัน   
 ๕.  ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนการรับนิสิตนักศึกษาพิการ  พร้อมทั้งแผนงบประมาณเงิน4 

อุดหนุนการศึกษาส าหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของสถาบัน  ส่งไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 6 

 ๖.  สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษาจะต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเหมาะสม8 

เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแต่ละประเภทความพิการ   
 สิ่งที่ได้หารือกันคือ  จะรับนักศึกษาพิการประเภทใดบ้าง  รับคณะใด  สาขาใด  จะต้องกระทบกับ10 

คณบดีแล้วว่าในแต่ละคณะจะสามารถรับนักศึกษาพิการได้หรือไม่  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องรับนักศึกษา
พิการเพราะเป็นหน้าที่  จึงได้มอบหมายให้อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  ในเรื่องการก าหนด12 

ข้อนโยบาย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  ร่วมกับคณะท างานเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนต่อไป  เมื่อได้รับ
การอนุมัติ  มหาวิทยาลัยจะต้องจัดท าแผนซึ่งแผนนี้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ด าเนินการ14 

แล้ว  และเรื่องที่จะต้องเตรียมคือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ   
 อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จากที่ได้ประชุม  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์16 

และสังคมศาสตร์  ได้มีข้อเสนอแนะว่าเรื่องของนักศึกษาพิการไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ท่านจึงเห็นว่าน่าจะเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 18 

 ประธาน  กล่าวว่า  อาจจะน าเพ่ิมเติมลงไป  พิจารณาจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง  
ส าหรับรายละเอียดต่างๆ  จะหารือกันต่อไป 20 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  การจัดท าประกาศ  เรื่อง  แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ส าหรับนักศึกษาพิการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐   22 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง 24 

  ๔.๑  ร่างก าหนดการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ ๖  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  สืบเนื่องจากวาระที่  ๑.๑                      26 

ร่างก าหนดการประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน  ครั้งที่  ๖  จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐  ว่ารายงานความก้าวหน้า  ในวันที่  ๑๓ – ๑๔  28 

สิงหาคม  ๒๕๖๐  ประธาน  ทปอ.  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการต่างประเทศ             
โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประชุม  หากมีนโยบายอย่างไรจะน าเสนอคณะ30 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ    32 
 



 

๑๕ 
 

  ๔.๒  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏพระนคร  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”  2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดี  สืบเนื่องจากวาระที่  ๓.๑                      
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพ่ือเตรียม4 

ความพร้อมในการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”  จากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐  ว่าขณะนี้ได้เชิญคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประชุมในวันที่  6 

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยจะหารือกันในเรื่องของยุทธศาสตร์  หากผ่านอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ว
จะเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   8 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 10 

  ๔.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อสัญญา
จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทต าแหน่งวิชาการเม่ือสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่  ๒  แล้วยังไม่ได้รับ12 

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน  รองอธิการบดี  สืบเนื่องจากวาระที่  ๓.๔  หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อ14 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทต าแหน่งวิชาการเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่  ๒  แล้วยังไม่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่                16 

๗/๒๕๖๐  ว่าได้เสนอสภามหาวิทยาลัย  เมื่อเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐  สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบ
มหาวิทยาลัยด าเนินการในรายละเอียดต่างๆ  ที่เป็นข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  และประชุมสภา18 

มหาวิทยาลัยเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐  ขอให้มหาวิทยาลัยน าข้อมูลอาจารย์ที่ยังไม่ได้ผลงานทางวิชาการ  
จ านวน  ๑๐๕  คน  และแจ้งรายละเอียดว่าอยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวนเท่าใด  และยังไม่ได้ด าเนินการ20 

จ านวนเท่าใด  เสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐   
มติที่ประชุม รับทราบ 22 

 

  ๔.๔  การย้ายธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 24 

 อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  สืบเนื่องจากวาระที่  ๖.๑  การย้ายธนาคารทหารไทย  
จ ากัด (มหาชน)  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  26 

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐  ว่าเรื่องนี้มีค าถามจากประชาคมมากพอสมควรว่า  จะมีธนาคารมาด าเนิ นการใน
มหาวิทยาลัยหรือไม่   28 

อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  แจ้งว่า  ได้แจ้งไว้แล้วเรื่องที่ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)  
ติดต่อขอเข้าหารือกับมหาวิทยาลัยว่าจะให้เข้าชี้แจงรายละเอียดเมื่อใด     30 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  เรื่องนี้
ส าคัญ  เพราะว่าถ้าไม่มีธนาคารภายในมหาวิทยาลัยจะกระทบต่อนักศึกษา  และบุคลากร  ผลกระทบ32 

ส าหรับนักศึกษาคือนักศึกษาจ านวนครึ่งหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดจะต้องมีการใช้บริการธนาคารเผื่ อเป็นทางผ่าน



 

๑๖ 
 

ทางการเงินระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง  ถ้าจะให้นักศึกษาไปใช้บริการธนาคารข้างนอกจะท าให้นักศึกษา
ใช้บริการแล้วก็กลับที่พักไม่มาเข้าเรียนต่อ  ขอให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน 2 

  อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะน าหารืออธิการบดีว่ามีแนวทางใดเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 4 

 ประธาน  กล่าวว่า  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน) จะขอเข้ามาด าเนินการ ซ่ึงจะเชิญธนาคารฯ 
มาหารือกันอีกครั้งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   8 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๕.๑  ขอเรียนเชิญเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่า             10 

เพื่อการศึกษา  และขออนุญาตลงนามในใบฎีกา 
 อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  รายงานที่ประชุมว่า  กิจกรรม12 

ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  ได้ด าเนินการจัดทุกปี  โดยโรงเรียนมัธยม
สาธิตฯ  ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  และ14 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  ร่วมกันจัด  จึงขอเชิญอธิการบดีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส  และขออนุญาตลงนามในใบฎีกา  16 

การร่วมท าบุญในครั้งนี้สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้  ๒  เท่า   
มติที่ประชุม รับทราบ   18 
 

๕.๒  แจ้งการพ้นก าหนดการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  20 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖   
อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการการ22 

อุดมศึกษา  แจ้งการพ้นก าหนดการบังคับใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖   24 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 26 

๕.๓  การเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐   28 

 อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัย30 

ราชภัฏพระนคร  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  และคณะกรรมการเลือกสรรฯ  ได้ออกประกาศ  เกณฑ์และ
ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมรับทราบ  32 

ตลอดจนด าเนินการตามกรอบเกณฑ์และเวลาที่ก าหนด รายละเอียดได้แจ้งไปแต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ   34 



 

๑๗ 
 

๕.๔  แจ้งก าหนดการสอบ  และส่งบัญชีรายช่ือผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๐   2 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง  มีหนังสือแจ้งให้ส านักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ  ด าเนินการส่งบัญชีแสดงจ านวนนักเรียนขอเข้า4 

สอบ  ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ภายในวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐               
โดยวัดพระศรีมหาธาตุขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ด าเนินการส่งบัญชีรายชื่อฯ  ให้ส านักเรียน           6 

วัดพระศรีมหาธาตุ  ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐  และขอแจ้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการพุทธวิชชาลัย  
ที่ประชุมได้มีมติเลือก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณกมล  ปุญชเขตต์ทิกุล  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ                8 

พุทธวิชชาลัย  และการสอบที่ผ่านมาได้พบปัญหาคือส่งรายชื่อทั้งหมด  ๓,๐๐๐  คน  แต่สอบจริง  ๑,๕๐๐  คน  
ซึ่งควบคุมไม่ได้  ท าให้ร้อยละการสอบผ่านไม่ค่อยดี  ซึ่งที่ผ่านมาได้น าจ านวนนักเรียนของวัดพระศรีมหาธาตุ        10 

มารวมด้วย  ส่วนของนักเรียนของวัดพระศรีมหาธาตุนั้นควบคุมได้  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ๓,๐๐๐  คน  
และนักเรียนของวัดพระศรีมหาธาตุ  ๑,๐๐๐  คน  รวมทั้งสิ้น  ๔,๐๐๐  คน  ท าให้ร้อยละสูงขึ้น  ได้หารือกันว่า12 

เป็นไปได้หรือไม่มหาวิทยาลัยจะจัดนักศึกษาเข้าสอบ  ทุกปีที่ผ่านมาจะเป็นการให้นักศึกษาปี  ๑  ที่เรียนวิชา
ศึกษาทั่วไปเข้าสอบ  โดยให้คะแนน  ๒๐  คะแนน  มีเสียงสะท้อนกลับมาพอสมควรว่าเห็นด้วย  และไม่เห็นด้วย  14 

จึงต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง  ได้มีผู้เสนอแนะว่าอยากจะขอนักศึกษาจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นหลักในการ
สอบเพราะนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูมีความรับผิดชอบ  ควบคุมได้  ซึ่งคณะอ่ืนบางสาขาวิชาจะควบคุม16 

ไม่ได ้ จึงรับข้อเสนอมาพิจารณาและต้องหารือกับต้นสังกัดก่อนว่ายินยอมหรือไม่  ส าหรับวิทยาลัยการฝึกหัดครู
จะได้ประมาณ  ๑,๐๐๐  คน  และถ้าวิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นตัวแทนในการสอบจะได้ร้อยละในการสอบที่สูง  18 

ก็จะเกิดอีกมุมมองว่ามหาวิทยาลัยจะท าคะแนนหรือจะพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นแง่คิดอีกมุมหนึ่ง    
ถ้าใช้วิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นหลักคณะอ่ืนก็จะต้องมามีส่วนร่วมเช่นกัน  อาจจะให้ส่งตัวแทนคณะละ ๒๐๐ – 20 

๓๐๐  คน  จะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง   
มติที่ประชุม รับทราบ   22 
 

๕.๕  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการวิจัย24 

ระดับคณะ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐” 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  คนทน  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม26 

ว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
วิจัยระดับคณะ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐”  ซึ่งได้ด าเนินการจัดประชุมเมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐             28 

ณ  ห้องประชุมสัมมนา  ชั้น  ๔  อาคารปฏิบัติการรวม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (อาคาร  ๒๗)                 
ในการประชุมนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนาจะด าเนินการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ30 

ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ด้วยการสร้างและพัฒนาหน่วยจัดการงานวิจัย  โดยเปลี่ยน  
“คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ”  สู่  “หน่วยจัดการงานวิจัย”  ซึ่งหน่วยจัดการงานวิจัยหรือ  RMU             32 

มีบทบาทในการส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและงานวิจัยตามศาสตร์สาขา  สถาบันวิจัยได้ด าเนินการ



 

๑๘ 
 

ท าความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะสู่การเป็นหน่วยจัดการงานวิจัย  โดยได้
ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมงานวิจัยระดับคณะและบทบาทหน้าที่  รวมทั้ง2 

แผนปฏิบัติการร่วมกัน  ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการต่อ  ดังนี้  ๑.  พัฒนากรรมการวิจัยคณะให้มีศักยภาพ
และความพร้อมในการเป็นหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ  ๒.  ปรับบทบาท  อ านาจ  หน้าที่  ของ4 

กรรมการวิจัยคณะให้มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ  ท าหน้าที่ส่งเสริม  พัฒนา  
และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละคณะ  และ  ๓.  เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิง6 

พ้ืนที่ของแต่ละคณะ  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะท าหนังสือขอให้แต่ละคณะทบทวน  ปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ  เพ่ือให้เป็นหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ  ส าหรับหน่วยจัดการงานวิจัย8 

ระดับคณะจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและเป็นศูนย์บูรณาการภารกิจระดับคณะและเชื่อมโยงพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม  และขอให้คณบดีเป็นประธานหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะหรือเป็นที่10 

ปรึกษา  ซึ่งคณบดีจะได้ทราบกลไกของการท าวิจัย  ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีแล้วและได้เข้าใจ
เรื่องงานวิจัยระดับคณะพอสมควรแล้ว  กลไกต่อไปสถาบันวิจัยและพัฒนาก็จะสร้ างศักยภาพและความ12 

พร้อมในการด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ประธาน  กล่าวว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาก าลังมีการสร้างรูปแบบในการพัฒนานักวิจัยร่วมกัน14 

แทนที่จะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด  ก็ให้กระจายไปตามคณะเหตุผลที่หารือกับ
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาคือเรื่องความตรงตามศาสตร์  ถ้าสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการเอง16 

มาจากทุกคณะและเชิญวิทยากรซึ่งวิทยากรจะถนัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซึ่งไม่ตรงกับผู้ที่ท าวิจัย   แต่ถ้า
มอบหมายให้แต่ละคณะพิจารณาในกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาช่วยเหลือน่าจะต้องกับความต้องการของคณะ18 

มากกว่าที่ส าคัญที่สุดคือเป็นการท างานร่วมกัน  แต่เมื่อพัฒนามาแล้วระยะหนึ่งแล้วการที่มีคณะกรรมการ
วิจัยประจ าคณะนั้ น เป็นการช่วยให้นั กวิ จั ย ได้ท าผลงานวิจัย ได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากขึ้ น                        20 

หากมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนสิ่งที่จะได้ตามมาคือการเรียนรู้ร่วมกัน  การรับฟัง  การเปิดใจ
รับฟังข้อเสนอแนะของผู้อื่น 22 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 24 

๕.๖  หลักสูตร  “นักวิชาการเพื่อสังคม” : From  Ses  Framework to Research 
Proposale”   26 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  คนทน  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม
ว่า  สถาบันคลังสมองของชาติ  ก าหนดหลักสูตร  “นักวิชาการเพ่ือสังคม” : From Ses Framework to 28 

Research Proposale”  รุ่นที่  ๒  ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค  
กรุงเทพมหานคร  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด   ทฤษฎี  และวิธีการในการพัฒนากรอบการ30 

ท างานโครงการส าหรับการริเริ่มพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือสังคม  ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการท างาน
วิชาการเพ่ือสังคม  โดยมีค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมหลักสูตรฯ  จ านวน  ๖,๕๐๐  บาทต่อท่าน   32 

มติที่ประชุม รับทราบ   



 

๑๙ 
 

๕.๗  โครงการสัมมนาภารกิจที่  ๔  เรื่อง  “ความท้าทายและโอกาสของอุดมศึกษากับการ
พัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม”   2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  คนทน  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม
ว่า  สถาบันคลังสมองของชาติ  ก าหนดจัดการสัมมนาภารกิจที่  ๔  เรื่อง  :  “ความท้าทายและโอกาสของ4 

อุดมศึกษากับการพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม”  ในวันศุกร์ที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  ห้องคริสตัล  ๓ – ๔  
ชั้น  ๓  โรงแรมเซ็นจูรี  พาร์ค  เพ่ือเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  วิธีปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและ6 

ต่างประเทศ  และนวัตกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่จะ
สร้างผลกระทบให้เกิดเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม  ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  ศิลปิน  และภาคเอกชน                   8 

เพ่ือสะท้อนถึงผลกระทบของการสร้างความเข้มแข็งของประทศบนฐานศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมี
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมสัมมนาฯ  จ านวน  ๑,๖๐๐  บาทต่อท่าน 10 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 12 

๕.๘  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่ อง  หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน  (วช.)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   14 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  คนทน  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม
ว่า  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (วช.)  16 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยหลักเกณฑ์มีดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ลักษณะโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะส่งเสริมให้ด าเนินการวิจัยต้องสอดคล้องกับ18 

ยุทธศาสตร์  นโยบาย  และหลักเกณฑ์   
 ๒.  คุณสมบัติของผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  และหัวหน้าโครงการวิจัย 20 

 ๓.  งบประมาณการวิจัย 
 ๔.  การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย   22 

 ๕.  แนวทางการประเมินผลข้อเสนอโครงการวิจัย  การให้เกรด  การจัดล าดับความส าคัญ 
 ๖.  การแจ้งผลการประเมินและการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 24 

 ๗.  การรับทุน 
 ๘.  กรณีท่ีมีปัญหา 26 

 ๙.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา  และผลประโยชน์อ่ืนใดที่
เกิดจากผลการคน้คว้าวิจัยโดยใช้เงินทุนวิจัยตามประกาศนี้ 28 

ส าหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  http://irdp.pnru.ac.th/  
มติที่ประชุม รับทราบ   30 
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๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน 2 

 ประธาน  กล่าวว่า  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคอีสาน  ส าหรับ           
ช่องทางการบริจาคเป็นอย่างไรขอเชิญอาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  ชี้แจง 4 

 อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ได้ด าเนินการท าเรื่องผ่านเว็บไซต์  ส าหรับ
ส่วนของนักศึกษาจะต้องจุดรับบริจาค  ส าหรับสิ่งของบริจาคที่ได้รับจะมอบให้แก่บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  วัน  ทีวี  6 

จ ากัด  (ช่องวัน ๓๑)  จะรับสิ่งอุปโภคและบริโภค  แต่ส่วนใหญ่จะขอรับบริจาคเป็นเงินซึ่งจะโอนผ่านบัญชี  
มติที่ประชุม รับทราบ   8 

 

๖.๒  กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อและการท าดอกไม้จันทร์ 10 

 อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัย
ก าหนดจัดโครงการ  “ปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ”  และการจัดท าดอกไม้จันทน์  ณ  หอประชุม12 

พิฆเนศวร  เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านัก ในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ                
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  อย่างหาที่สุดมิได้  ส าหรับต้นกล้าดาวเรืองเมื่อเสร็จ14 

กิจกรรมแล้วจะมอบให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้บริบาลต้นกล้าที่ปลูกไว้เมื่อถึงเดือนตุลาคมก็
จะบานสะพรั่งตามที่ได้วางแผน  จากนั้นจะจัดพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยก็จะให้น าดาวเรืองที่ปลูกไว้เข้าไปวาง16 

เรียงกัน  เพ่ือพร้อมใจปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศพร้อมกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพฯ   18 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานราชการขอ
ความร่วมมือปลูกกล้าดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งช่วงเดือนตุลาคม  ได้วางแผนให้เพาะต้นกล้าตั้งแต่เดือน20 

สิงหาคมก็จะบานในเดือนตุลาคมพอดี  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  จ านวน  ๒,๐๐๐  ต้น  และได้ประสานกับผู้ประกอบการว่าขอสนับสนุนเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ22 

ตามนโยบายของรัฐบาล  ผู้ประกอบได้สนับสนุน  ๕,๐๐๐ ต้น  รวมทั้งหมดแล้วก็จะได้ประมาณ  ๑๐,๐๐๐  
ต้น  และจะต้องวางแผนต่อว่าจะท าบริเวณใดเพ่ือน าดอกดาวเรืองไปตั้งให้เหลืองอร่ามหรือจะด าเนินการต่อ24 

อย่างไร  ถ้าจัดบริเวณพุทธวิชชาลัย  หน้าโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ  และหน้ามหาวิทยาลัยก็จะดี   
 อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  ขอความอนุเคราะห์26 

น าไปไว้บริเวณสนามตรงป้ายคณะวิทยาการจัดการ  เพราะปัจจุบันจะโล่งและมีการเดินลัดสนามมาก 
มติที่ประชุม รับทราบ 28 
 

๖.๓  เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่องทิศทางการผลิตครูของประเทศไทย 30 

 อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา  คณบดีคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู  แจ้งว่า  ได้มีการหารือกันว่า
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตครูแห่งแรก  ต้องการจัดประชุมเสวนาเรื่องทิศ32 

ทางการผลิตครูของประเทศไทย  เพราะมีประเด็นเรื่องหลักสูตรการผลิตครูจะให้นักศึกษาเรียน  ๔  หรือ  
๕  ปี  จึงได้เชิญคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ  และเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ  34 



 

๒๑ 
 

และเชิญตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตครู  มาประชุม เสวนาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จึงขอเชิญคณะกรรมการบริหาร2 

มหาวิทยาลัยเข้ารับฟังประชุมเสวนาครั้งนี้ 
 ประธาน  กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่ส าคัญ  เพราะเป็นมหาวิทยาลัยผลิตครูแห่งแรกน่าจะมีบทบาทที่4 

ส าคัญในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ  และคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครูเป็นประธานคณบดีคณะครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตครูจึงต้องการจะจัดเสวนาให้6 

ชัดเจนจะให้ได้ข้อมูลว่าการผลิตครูจะต้องให้เป็นไปในทิศทางอย่างไร  ในอดีตเป็นอย่างไร  และอนาคต
น่าจะเป็นอย่างไร  แนวโน้นมหาวิทยาลัยอื่นจะลดการเรียนครูจาก  ๕  ปีเหลือ  ๔  ปี  หากมหาวิทยาลัยจะ8 

ยืนยัน  ๕  ปีจะสามารถอยู่รอดหรือไม่จะต้องหารือกัน  การจัดเวทีนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูล
ในการน าเสนอในการผลิตครู  หลังจากนั้นทางคณบดีคณะครุศาสตร์แห่งประเทศไทยก็จะน าไปประชุมต่อ10 

ประมาณเดือนกันยายน   
มติที่ประชุม รับทราบ   12 

   
๖.๔   นั ดประชุมคณะกรรมกา รบริหารมหา วิทยาลั ย   ครั้ งที่   ๙ /๒๕๖๐                                       14 

ในวันจันทร์ที่  ๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 16 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 18 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 20 

 
     นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย 22 

        นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข 
        ผู้จดบันทึกการประชุม 24 

 
        นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  26 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 28 


